

**Diễn văn Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2020) của đồng chí Nguyễn Hữu Đông**

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý!

*Kính thưa các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng,
Anh hùng Lực lượng vũ trang!*

Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí, đồng bào!

Hôm nay, trong không khí hào hùng, phấn khởi cùng nhân dân cả nước ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La long trọng tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2020). Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cùng toàn thể các đồng chí, đồng bào. Chúc các đồng chí, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta thành một Đảng Mác - xít chân chính, Người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác tới bến bờ thắng lợi; tri ân các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và đồng chí, đồng bào đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa toàn thể các đồng chí

Cách đây 90 năm, ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam họp tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng), đã nhất trí thành lập một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, là Cương lĩnh và Điều lệ đầu tiên của Đảng ta, đã xác định đường lối cách mạng đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với quy luật và thực tiễn của một nước thuộc địa nửa phong kiến, đó là: giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, là cơ sở dẫn tới những thắng lợi oanh liệt, những bước nhảy vọt quan trọng và những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng ta được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định, đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong 90 năm

qua. Với đường lối đúng đắn đó, Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ lên địa vị của những người làm chủ một quốc gia độc lập, tự do, hạnh phúc và tự quyết định vận mệnh của mình.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối đúng đắn để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng; xây dựng lực lượng, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chống thù trong, giặc ngoài; tiến hành diệt “giặc đói”, “giặc dốt” và lần đầu tiên tổ chức thắng lợi cuộc tổng tuyển cử vào ngày 06/01/1946 bằng hình thức phổ thông đầu phiếu trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Với dã tâm xâm lược, thực dân Pháp quyết cướp nước ta một lần nữa. Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, đã đồng sức, đồng lòng đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng suốt chín năm, giành thắng lợi vẻ vang bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ, với quyết tâm sắt đá là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Mùa xuân năm 1968, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân đội ta đã tạo ra bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, để lại bài học lịch sử vô cùng quý giá. Cùng với thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống phá hoại lần thứ nhất ở miền Bắc đánh bại

“chiến tranh cục bộ” của kẻ thù, quân và dân ta đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta kéo dài gần một phần tư thế kỷ, nhân dân ta phải đương đầu với một thế lực ngoại xâm hung bạo nhất trong lịch sử loài người. Với sức mạnh của ý chí "không có gì quý hơn độc lập tự do" của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kết hợp với sức mạnh của đường lối chiến tranh nhân dân, của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; sức mạnh của tiền tuyến lớn miền Nam anh hùng kết hợp với sức mạnh của hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa miền Bắc; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng kết hợp với sức mạnh của tinh thần đoàn kết quốc tế, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã kết thúc thắng lợi vẻ vang bằng chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại ngày 30/4/1975.

Phát huy tinh thần cách mạng vẻ vang và quyết tâm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đã giành được những thành tựu to lớn. Sau hơn 30 năm thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường, đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt; đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; xây dựng hình ảnh một Việt Nam ổn định về chính trị, vượt qua khủng hoảng về kinh tế, đẩy lùi lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện một bước rõ rệt đời sống nhân dân; kinh tế khởi sắc bứt phá; quốc phòng, an ninh bảo đảm ổn định vững chắc; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đều có bước tiến ấn tượng.

Đảng ta đã xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2020 là tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đông đảo quần chúng nhân dân đang trông đợi và kỳ vọng sẽ có những đột phá mới trong đường hướng phát triển đất nước nhiệm kỳ tới; việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đại hội XIII của Đảng sẽ tập trung đánh giá nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đồng thời xác định phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026, tầm nhìn tới năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và năm 2045 (100 năm thành lập nước).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: 90 năm kể từ khi có Đảng, 75 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và 45 năm ngày Việt Nam thống nhất, mỗi mùa xuân có Đảng là một mùa hạnh phúc, an vui với mỗi người dân và gia đình Việt. Điều đó lý giải vì sao Đảng ta đã trở thành niềm tin, niềm tự hào của dân tộc; là tổ chức tiên phong duy nhất được quần chúng nhân dân vinh danh, gọi bằng tên trù mến: "Đảng ta!".

Đảng ta đã vận dụng đúng quy luật vào thực tiễn, tìm được con đường thích hợp đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là minh chứng sinh động, cụ thể cho bản lĩnh và trí tuệ, khả năng, vai trò, vị trí tiên phong của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng nguyện vọng và tạo dựng niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Kính thưa toàn thể các đồng chí

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ, quân và dân Sơn La tuyệt đối trung thành, luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào hoàn cảnh thực tiễn của địa phương đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Tháng 12/1939, Chi bộ nhà tù Sơn La được thành lập. Ánh sáng cách mạng của Đảng từ nhà tù Sơn La đã toả đến đồng bào các dân tộc Sơn La và Tây Bắc đã cảm hoá được nhiều người yêu nước và quần chúng cách mạng trên địa bàn tỉnh ta. Trong cách mạng tháng Tám năm 1945, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc Sơn La đã đứng lên đấu tranh và giành chính quyền thắng lợi trong tay phát xít Nhật, thực dân Pháp vào ngày 26/8/1945, đập tan ách thống trị, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, chung sức xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng cuộc sống mới.

Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, trong tình thế đầy khó khăn, gian nan, thử thách, Đảng bộ, quân và dân Sơn La đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, vừa đánh địch, vừa xây dựng căn cứ cách mạng, vừa đấu tranh chống bọn phản động ... góp phần xứng đáng vào những chiến công hiển hách của quân và dân cả nước - giải phóng Sơn La, giải phóng Tây Bắc, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ - chấn động địa cầu. Trong chiến dịch Tây Bắc, Sơn La trở thành huyết mạch quan trọng chi viện cho chiến trường, vượt qua bom đạn ác liệt của địch bảo đảm giao

thông thạo, huy động hàng vạn dân công, đóng góp hàng triệu ngày công, 4.000 tấn gạo, 144.493 kg thịt các loại, 139.730 kg rau xanh, tu sửa, mở mới hàng trăm cây số đường giao thông, tuyển 1.043 tân binh, huy động 1.151 dân quân, du kích tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, quân và dân các dân tộc Sơn La vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đã nắm chắc tay súng, vững tay cày, vừa đảm bảo sản xuất, vừa chiến đấu đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, bắn rơi 76 máy bay, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ; thực hiện khẩu hiệu : "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" và "Tiền tuyến cần người, Sơn La có đủ; tiền tuyến cần của, Sơn La sẵn sàng"; đến năm 1974 toàn tỉnh có 10.949 thanh niên nhập ngũ, chiếm 38% tổng số nam nữ thanh niên, chiếm 2,7% dân số trong tỉnh (so với dân số năm 1974); lực lượng dân quân tự vệ phát triển, chiếm 13% so với dân số. Đại bộ phận con em các dân tộc đi làm nhiệm vụ đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu trên các chiến trường, nhiều người đã lập công xuất sắc trở thành anh hùng, chiến sĩ quyết thắng, chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ; hàng ngàn người con thân yêu của nhân dân các dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới, quân và dân Sơn La đã chi viện cho tiền tuyến hàng ngàn cán bộ và chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hai trung đoàn bộ đội địa phương Sơn La đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Sơn La đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế hàng hoá, từng bước xoá đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong những năm qua, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đã phát huy các nguồn lực và lợi thế của địa phương, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đến năm 2019: Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 40,6 triệu đồng/người/năm, tăng 2,6 triệu đồng so với năm 2018. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2018. Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Toàn tỉnh đã có 41 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 15 xã so với năm 2018; vượt 18 xã so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV); thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đã có 196/204 xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, đạt 96%. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện quốc gia đạt 96% số hộ trong toàn tỉnh, tăng 2,2% so với năm 2018.

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã có 163 mã số vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu; 18 sản phẩm nông sản được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ và 01 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ tại nước ngoài; có 623 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã (tăng 11,31% so với năm 2018), trong đó có 515 hợp tác xã nông nghiệp. Phát triển và

duy trì hiệu quả 124 chuỗi cung ứng, tiêu thụ nông sản, thủy sản an toàn (tăng 68 chuỗi so với năm 2018).

Tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản. Năm 2019, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 150 triệu USD (tăng 30,4% so với năm 2018); trong đó đã xuất khẩu được 16 loại nông sản thực phẩm, giá trị xuất khẩu đạt 142 triệu USD (tăng 26% so với năm 2018).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có 244/597 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 40,87%; 160/204 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 78,4%. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm 2,98% so với năm 2018, còn 22,44%. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đã hỗ trợ 11.562/11.615 trường hợp, đạt 99,54%. Tổng lượt khách du lịch năm 2019 ước đạt 2,5 triệu lượt, tổng doanh thu hoạt động du lịch ước đạt 1.915 tỷ đồng. Trong năm, đã hỗ trợ làm nhà ở cho 541 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hướng đồng bộ. Triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2030; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Thành phố Sơn La được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh; thị trấn Mộc Châu được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV.

An ninh chính trị ổn định, bảo đảm giữ vững trật tự an toàn xã hội; thế trận quốc phòng toàn dân được tăng cường. Chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ. Thực hiện có hiệu quả việc vận động, chuyển hóa tại 42/42 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Hiệu quả trong công tác đối ngoại, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào được nâng cao. Duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo hàng năm cho trên 1.400 lưu học sinh Lào và đào tạo Tiếng Việt cho cán bộ các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền và lực lượng vũ trang của 09 tỉnh Bắc Lào.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị như Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành và tập trung triển khai thực hiện 22/25 đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; giảm được 350 đầu mối; 349 cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan; 815/3.324 bản, tiểu khu, tổ dân phố và 2.900 người hoạt động không chuyên trách ở bản, tiểu khu, tổ dân phố. Số cơ sở có chi bộ đạt 99,96%; có đảng viên đạt 100% số bản, tiểu khu, tổ dân phố, trường học trên toàn tỉnh (không còn bản chưa có đảng viên; còn 01 bản chưa có chi bộ).

Kính thưa toàn thể các đồng chí

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BTCTW ngày 09/5/2016 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế, Kế hoạch, thành lập Hội đồng chấm giải và tổ chức phát động, tuyên truyền tham dự. Giải đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm, hưởng ứng, tích cực tham gia, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Qua 3 năm phát động (từ tháng 5/2017 đến nay) đã có nhiều tác phẩm báo chí viết về chủ đề xây dựng Đảng được đăng, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hàng trăm tác phẩm báo chí của các hội viên, nhà báo gửi về tham dự giải và đạt giải; Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đã tặng bằng khen cho 02 nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong cuộc thi Báo chí viết về tâm gương "Dân vận khéo" (giai đoạn 2017-2020)...; các tác phẩm báo chí tham dự đã phản ánh toàn cảnh công tác xây dựng Đảng ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh; các lĩnh vực, phong phú về chủ đề và thể loại, trong đó nhiều tác phẩm có tính phát hiện gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, gợi mở những mô hình mới, một số tác phẩm đã tạo ấn tượng cho bạn đọc và khán thính giả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi biểu dương, chúc mừng các đồng chí!

Kính thưa toàn thể các đồng chí

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Sơn La tiếp tục khẳng định quyết tâm kiên định mục tiêu mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương.

Mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta cần phải tiếp tục phấn đấu thực hiện đó là: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khai thác tiềm năng phát triển

du lịch, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững.

Kính thưa toàn thể các đồng chí

Mừng Đảng 90 mùa Xuân, mừng đất nước đổi mới, với tinh thần và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống và kết những kết quả đã đạt được, không ngừng cố gắng, nỗ lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Sơn La phát triển trên các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895-10/10/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2020 theo Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Một lần nữa, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc năm mới Canh Tý 2020: An khang, Thịnh vượng và Thành công.

Xin được trân trọng cảm ơn!